

รายชื่อบุคลากร สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แนบท้ายประกาศเจตนารมณ์

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมพงษ์ ชัยโอภาณนท์	นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ) ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	
๒	นายกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)	
๓	นางอัมพร จันทวิบูลย์	นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขภาพ)	
๔	นางวิมล โรมา	รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)	
กลุ่มสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ			
๕	นางศรีวรรณ ทาวงศ์มา	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)	
๖	นางสาวเบญจมาพร เมืองหนองหัว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๗	นางสาววรินทร์ทิพย์ สันทัด	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๘	นางสาวนปภัช ธรรมบำรุง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๙	นางสาวฉันทฎาภรณ์ พิบูลย์พล	นักประชาสัมพันธ์	
๑๐	นางสาวโยทกา ผ่องไสยา	นักวิชาการสาธารณสุข	
๑๑	นายธรรมรัฐ มณสวัสดิ์	พนักงานธุรการ ส๓	
๑๒	นางอรชา ตะกรุดเงิน	พนักงานธุรการ ส๓	
๑๓	นางสาวศุภวรรณ เสนาสี	พนักงานธุรการ	
กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์			
๑๔	นายไพโรช ดันอูด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	
๑๕	นายปรัชญา ต่านกลาง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
๑๖	นางสาวสุภัทรรดา ศรีทองแท้	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๑๗	นางสาวบัวจันทร์ กระจ่างจิตร	นักวิชาการเงินและบัญชี	
๑๘	นางกาญจนวนลี ใจมั่น	นักจัดการงานทั่วไป	
๑๙	นายอนรรฆ คล้ายคลึง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๒๐	นางผการัตน์ ศรีเข็ม	พนักงานธุรการ ส๓	
๒๑	นายประเสริฐ นาคสิทธิ์	พนักงานขับรถยนต์	
๒๒	นายเสรีภาพ เข้มเงิน	พนักงานขับรถยนต์	



สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
Office of Senior Advisors Committee

**ประกาศเจตนารมณ์**  
**นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ข้าพเจ้า นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภาานนท์ ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนว่า สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลูกและปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ และมีฐานความคิดที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ “สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสะอาดร่วมต้านทุจริต” (DoH Together Against Corruption)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสมพงษ์ ชัยโอภาานนท์

นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ)

ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ